



(ตอนจบ)

Project-based Learning

พันธูใหม่ เรียนรู้งองจริงจาก "ฮอกวอตส์ โมเดล"

เอกสิทธิ์ เป็มมวด

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (IB)
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ต่อ อาทอนบั้นที่แล้ว

นอก จากนี้ทีมจากบ้าน Ethelbert ยังสามารถผ่านเข้าถึงรอบ 10 ทีมสุดท้าย จาก 48 ทีมทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการการแข่งขัน DTN New Biz Idea 2016 จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และได้เข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย ณ งาน Engineering Expo 2016 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในวันที่ 3 กันยายน 2559



ไม่เพียงเท่านั้น ในรอบปีที่ผ่านมานักศึกษาของหลักสูตรได้เข้ามาช่วยอาจารย์จัดสัมมนาสำหรับบุคคลภายนอก ด้วยวิธีนี้หลักสูตร IB สามารถนำงบจัดสัมมนา รวม 20,000 บาท มาแบ่งจัดงานสัมมนาได้หลายครั้ง อาทิ หัวข้อ "เทคนิคการเจรจาการค้าจีน" "Thai Start-up in CLMV" และ "กิจการเพื่อสังคมผสมผสานเพื่ออนาคต"

ภาพการสัมมนาหัวข้อเทคนิคการเจรจาการค้าจีน เป็นสัมมนาที่ได้รับความนิยมสูงสุด มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมมากกว่า 100 คน และได้ศิษย์เก่า BJ คุณภาวินีย์ เกื้อเส้ง กรรมการผู้จัดการ บ. PK Cargo มาบรรยาย และได้รับเสียงตอบรับดีมาก (เป็นผลงานของบ้าน Bolyon และ Ethelbert จัดร่วมกัน)

การจัดสัมมนาในลักษณะนี้นอกจากหลักสูตรจะได้ผลงานแล้ว หรือได้รับความรู้แล้ว นักศึกษาก็จะได้พบกับผู้คนในแวดวงการค้าส่งออก และจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างคอนเนกชันให้กับบ้านแต่ละหลังในการดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าต่อไป การเรียนรู้ในชีวิตจริงนั้นนอกจากจะรู้ Know-how แล้ว เราต้องรู้จัก Know-who ด้วยจึงจะครบเครื่อง จริงไหมครับ

ประโยชน์ประการที่ 4 ได้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ในรอบปีที่ผ่านมา ผลงานนักศึกษาที่เผยแพร่ผลออกมาถูกนำไปใช้ในการ PR หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนั้นหลักสูตร IB ยังได้รับเริ่มทำการประชาสัมพันธ์ตรงไปยังโรงเรียนมัธยมเป้าหมายต่างๆ กว่า 10 โรงเรียน ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุก เตรียมความพร้อมสู่แนวโน้มตลาดนักเรียนที่กำลังหดตัวลง และการแข่งขันในอุตสาหกรรมการศึกษาที่มีแต่ทวีความรุนแรงขึ้น



กระทู้รีวิวประสบการณ์ได้รับทุน JENESYS ของนักศึกษา IB
ได้รับการแชร์ออกไปกว่า 2,400 แชร์



กระทู้รีวิวผลิตภัณฑ์ Godfrey Miracle Acne Deep Serum ได้รับการแชร์กว่า
10,000 แชร์



ผลิตภัณฑ์ Godfrey Miracle Acne Deep Serum ได้รับเลือกให้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก โดยไม่เสียค่าเช่าพื้นที่โฆษณา และยังได้โฆษณากิจกรรม

หลักสูตรอีกด้วย



นักศึกษาจากบ้าน Ethelbert เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรในคาบแนะแนวที่
ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เราพบว่าในการสัมภาษณ์สอบตรงรอบแรกที่ผ่านมา มีนักเรียนที่เลือกหลักสูตร IB ผ่านการสอบ 140 คน และมาปรากฏตัวในวันสอบสัมภาษณ์ 120 คน ซึ่งยังคงเป็นจำนวนที่มากเมื่อเทียบกับสถิติในปีที่ผ่านมา

ประโยชน์ประการที่ 5 ผลพลอยได้ในกิจกรรม

คณาจารย์ได้รับกระแสตอบรับจากบัณฑิตที่เรียนจบ และทำงานทำได้ 100% ว่าประสบการณ์ในการทำ House Project ทำให้บริษัทที่สัมภาษณ์งานประทับใจ และเพิ่มโอกาสในการได้งานทำ เพราะในยุคปัจจุบันองค์กรต่างๆ ต้องการคนที่ทำงานเป็น แก้ปัญหาได้ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีสัมมาคารวะ แม้ว่านักศึกษาจะไม่มีประสบการณ์การทำงานจริง แต่ก็มีประสบการณ์ในการทำ “บริษัทจำลอง” ในทุกภาคการศึกษา ดังนั้นจึงได้เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานอย่างเป็นธรรมชาติ แตกต่างจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นที่มุ่งเรียนจากตำราเพียงอย่างเดียว

ในอนาคตเราคาดหวังว่าสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้องภายในบ้าน ภายในหลักสูตร ที่แน่นแฟ้นจากการทำโครงการร่วมกันตลอด 4 ปี จะช่วยให้รุ่นน้องหางานทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีความ





สนิทสนมกับรุ่นพี่ ซึ่งรุ่นพี่สามารถแนะแนวหรือบอกโอกาสในตำแหน่งงานที่ดี และน่าสนใจให้แก่น้องต่อไปได้ ซึ่งจะต้องทำการศึกษาสมมติฐานนี้ต่อไปครับ

โดยสรุป เราจะเห็นได้ว่าโครงการ IB House Project ก็คือ Project-based Learning ที่กินเวลายาวนานขึ้น และครอบคลุมการทำงานร่วมกันทั้ง 4 ชั้นปี เพื่อให้ Win-Win กับทุกฝ่าย นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทำงานจริง หลักสูตรได้ผลงานต่อเนื่อง และการประชาสัมพันธ์ และคณะบริหารธุรกิจก็ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับปรัชญา Monodzukuri และได้นักศึกษาปัจจุบันสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ

จากการทดลองทำโครงการนี้มาเกือบ 2 ปี ผมได้เห็นว่ นักศึกษาหลักสูตร IB ของสถาบันฯ มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำงาน การทุ่มเท การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ แน่แน่นอนว่า ในการทำงานย่อมมีข้อผิดพลาดบ้าง แต่โชคดีที่หลักสูตรของเราถือคติว่า “เป็นเพชรที่มีรอยตำหนิ ย่อมดีกว่าเป็นหินที่สมบูรณ์แบบ”



สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เปิดรับนักศึกษา ปี 2560

ปริญญาโท



10th Anniversary

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

▶ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (M.Eng. -MET)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

▶ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (M.B.A. -MIM)

▶ สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
สำหรับผู้ประกอบการ (M.B.A. -SME)

▶ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (M.B.A. -MBJ)

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

▶ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (M.sc. -MIT)

มีโอกาสรับทุนฟรี!!
100% ตลอดหลักสูตร
หรือลดค่าหน่วยกิต 50%

WWW.TNI.AC.TH

Facebook/ ThaiNichi

02-763-2600 Ext.2403, 2605

1771/1 ถ.พัฒนาการ ระหว่าง ซ.พัฒนาการ 37-39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250